



แพมเชียงราย ย.เฮ อบจ.ให้ใช้สนาม

เชียงราย ยูไนเต็ด ได้เฮลั่นหลังประชุม 4 ฝ่าย มพล., อบจ.เชียงราย, สโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด และสถานักศึกษามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอนุญาตให้ใช้สนามแม่ฟ้าหลวง
แข่งขันฟุตบอลรายการสponsoredเซอร์พรีเมียร์ลีก ปี 2011

อ่านต่อหน้า 11

เลิกสอง จนจบฤดูกาล จากนั้นย้ายไปแข่งขันรับฤดูกาลใหม่ 2012 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย อบจ.เชียงราย โดยนางรัตนา จงสุทธนามณี นายก อบจ.เชียงราย ดันเรื่องของบผ่านสภา อบจ.เชียงราย สนับสนุนปรับปรุงไฟสนาม 5 ล้านบาท

ณ ห้องรับรอง ภายในตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย นางรัตนา จงสุทธนามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธนามณี อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ประธาน สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนายมิตติ ดิยะไพรัช ประธานสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด ได้ร่วมกันประชุมเพื่อหาข้อยุติร่วมกับทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะให้การสนับสนุนการแข่งขันของสโมสร

รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า ที่ผ่านมาสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด มีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่อง แอลกอฮอล์ ความปลอดภัยของนักศึกษา และผลกระทบต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ผ่านมาสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด ได้ทามาตรการในการดำเนินการแก้ไขปัญหา แต่ทางมหาวิทยาลัยเองเป็นสถาบันการศึกษาและเห็นควรว่าน่าจะหาทางแก้ไขระยะยาว โดยเชิญ นางรัตนา จงสุทธนามณี นายก อบจ.เชียงราย มาปรึกษาหารือแนวทางการเป็นไปได้ในการกลับมาใช้สนามกีฬากลาง และในเบื้องต้นทางมหาวิทยาลัยยินดีให้สโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด ใช้สนามของมหาวิทยาลัย ส่วนในระยะยาวทาง สโมสรโดยนายมิตติ ยินดีที่จะกลับไปใช้สนามกีฬากลางเชียงรายเพื่อพัฒนากีฬาร่วมกับ อบจ.เชียงราย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ในขณะเดียวกัน อบจ.เชียงรายปรับปรุงสนามกีฬากลาง เมื่อสนามกีฬากลางเชียงรายเสร็จและติดการแข่งขันที่สำคัญก็ทางมหาวิทยาลัยก็สนับสนุนให้สโมสรได้มาใช้สนามของมหาวิทยาลัย จนกว่าสนามกีฬากลางจะปรับปรุงเสร็จ

ด้านนางรัตนา จงสุทธนามณี นายก อบจ.เชียงราย กล่าวว่าทาง อบจ.เชียงราย ยินดีให้การสนับสนุนกีฬารวมถึงทีมสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ดที่ผ่านมาก็ได้ให้ใช้สนามกีฬากลางมาตลอดไม่เคยกีดกันตามข่าวที่ออกไปเลย ซึ่งอยากจะขอให้ทางเชียงราย ยูไนเต็ด ได้ทำความเข้าใจกับแฟนบอลด้วยและคิดว่าจะได้ปรับปรุงไฟส่องสว่างของสนามโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ตั้งงบประมาณไว้รองรับซึ่งสามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2555 และงบได้ผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 ล้านบาท ซึ่งงบส่วนนี้จะใช้ปรับปรุงไฟส่องสว่างในสนามแข่งขัน 4 ล้านบาทและไฟส่องสว่างสนามรอบนอก 1 ล้านบาท ส่วนการปรับปรุงสนามในเบื้องต้นจะเร่งดำเนินการกับระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ให้ได้มาตรฐานตามที่ บ.ไทยพรีเมียร์ลีก กำหนดและสามารถใช้ในการแข่งขันได้ ที่ผ่านมา อบจ.เชียงราย ให้ทางสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด ใช้สนามมาตลอด ไม่ว่าจะใช้ในการฝึกซ้อมหรือแข่งขันในฟุตบอลระดับ ดิวิชั่น 2 และ ดิวิชั่น 1 มาตลอด ที่ผ่านมามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกัน ในวันนี้ได้มาพบปะพูดคุยกันทุกฝ่ายเข้าใจกันดีซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ได้พูดคุยกันทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกัน ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน อบจ.เชียงราย ก็ขอยืนยันว่ายินดีต้อนรับสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ดกลับมาใช้สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย ทั้งในอดีต ปัจจุบันและในอนาคต โดยจะร่วมมือกับสโมสรให้กีฬาฟุตบอล

ของจังหวัดก้าวหน้าต่อไป ในขณะเดียวกันตนเองในฐานะนายกกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย อยากเห็นกีฬาและน้องนักกีฬามีความเติบโตก้าวหน้า ซึ่งในเรื่องพัฒนานักกีฬาทาง ตนเองจะได้ปรึกษาร่วมกับป.ส.สโมสรในความร่วมมือกันพัฒนาการกีฬาของจังหวัดเชียงรายต่อไป

ด้านนายมิตติ ดิยะไพรัช ประธานสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ดกล่าวว่า ในแนวทางที่เข้าใจตรงกันอย่างที่ท่านนายก อบจ. และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงมาก่อนหน้านี้ว่าเราอาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นเราตั้งเป้าที่จะทำหน้าที่เป็นสโมสรฟุตบอลในการทำผลงานที่ดีต่อเนื่องไม่ว่าจะใช้สนามที่ไหน ซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีให้ใช้สนามจนถึงแมตช์สุดท้าย 31 ธันวาคม พบทีมบุรีรัมย์ ในอนาคตต่อไปเมื่ออบจ.เชียงราย ปรับปรุงไฟสนามและพื้นสนามเสร็จเมื่อไรเรายินดีที่จะเข้าไปใช้สนามกีฬากลาง เพื่อความสะดวกสบายของแฟนบอลและประชาชนที่จะเข้าชมการแข่งขันได้ใกล้ชิดในเบื้องต้นขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่อนุเคราะห์ให้สโมสรกลับมาใช้สนามอีกครั้งและขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด้วย